

## BÁO CÁO

### Tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2015-2020

---

Thực hiện công văn số 515- CV/BDVTU ngày 3 tháng 6 năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh hiện nay có 124 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (đảng bộ cơ sở là 45, chi bộ cơ sở là 79) với tổng số 3.890 đảng viên. Trong đó: 24 tổ chức đảng là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 51% trở lên; 99 tổ chức đảng là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; 01 chi bộ văn phòng cơ quan. Các tổ chức cơ sở đảng nằm ở các huyện, thành phố và các khu công nghiệp trong tỉnh. Tình hình an ninh chính trị trong Khối được duy trì ổn định, các tổ chức đảng không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo xảy ra.

Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong điều kiện Đảng bộ không có chính quyền đồng cấp, không có Ban dân vận, chỉ có 2 tổ chức chính trị xã hội là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Khối; còn các tổ chức công đoàn cơ sở nơi trực thuộc ngành dọc, nơi trực thuộc liên đoàn lao động thành phố.

#### II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối, các đồng chí trưởng, phó ban, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối, chuyên viên các ban xây dựng đảng; bí thư các đảng bộ, chi bộ, báo cáo viên cơ sở, chủ tịch HĐQT, giám đốc, chủ doanh nghiệp và xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện.

##### 2- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới

Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Cụ thể hóa bằng việc xây dựng các quy chế, quy định thực hiện trong hoạt động cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung các quy chế tập trung vào các vấn đề: chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, doanh nghiệp, chế độ chính sách đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, khen thưởng và kỷ luật... Cấp uỷ, hội đồng quản trị, giám đốc, chủ doanh nghiệp đã phối hợp mở rộng và phát huy vai trò các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển như tổ chức đại hội người lao động hằng năm để người lao động được tham gia ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, giao lưu tiếp xúc tạo nên sự gắn bó, đoàn kết giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động, bảo đảm liên tục không nợ đọng. Nét nổi bật là đã có nhiều doanh nghiệp tổ chức đối thoại theo đúng quy trình từ nắm bắt thông tin, tổng hợp các ý kiến kiến nghị, lập kế hoạch tổ chức đối thoại, thực hiện kiến nghị và lưu hồ sơ... Qua đó, đã có hàng nghìn lượt người tham dự đối thoại và có hàng nghìn ý kiến, kiến nghị thông qua đối thoại đã thống nhất giải quyết ở cơ sở

### **3. Kết quả thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử.**

Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật để cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thực hiện cụ thể như ban hành quy chế làm việc, quy tắc ứng xử.... thường xuyên công khai các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ làm việc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ làm việc, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu kiện, đơn thư; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Thường xuyên tổ chức học tập quán triệt các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng đến mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức. Phát hiện bồi dưỡng cán bộ có năng lực, uy tín để tham gia tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tạo sự lan tỏa của công tác dân vận trong đơn vị trong tình hình mới.

### **4. Kết quả triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình**

Đảng ủy Khối đã triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập

